



CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG VÀ NƯỚC VIỆT (VIET WATER Co., Ltd)

Add: 221E/2 Tran Huy Lieu St., Ward 8, Phu Nhuan Dist., HCMc, Vietnam Tel/
Fax:+848-38446525/38446526 Email:lehoangan1976@gmail.com

Kính gửi: - Ban Giám Hiệu trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải TU 3
- Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp.

Về việc: Tuyển dụng Thực Tập Sinh

Kính thưa Quý Trường,

Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường và Nước Việt là doanh nghiệp chuyên nhập khẩu và phân phối vật tư ngành nước cho các dự án cấp nước, các công ty cấp nước, các nhà thầu thi công công trình cấp thoát nước, thi công hạ tầng , ...tại khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam.

Để đáp ứng nhu cầu về nhân sự cho những dự án và công trình sắp tới, hiện công ty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh để huấn luyện các bạn trở thành **CHUYÊN VIÊN KINH DOANH VẬT TƯ NGÀNH NƯỚC CHO CÁC DỰ ÁN**. Các bạn sẽ được đào tạo, cung cấp kiến thức về sản phẩm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý công việc, kỹ năng làm việc đội nhóm, Tiêu chí tuyển dụng của chúng tôi như sau:

- **Trình độ:** Cao Đẳng, Đại học
- **Chuyên môn:** Quản Trị Kinh Doanh, Marketing, Thương Mại hoặc các ngành kỹ thuật như Cấp thoát nước, Môi trường, Cơ khí,
- **Kỹ năng mềm:** Có khả năng giao tiếp, thích gặp gỡ giao tiếp, yêu thích kinh doanh ...
- **Tính cách:** Vui vẻ, hòa đồng, có trách nhiệm, có tinh thần học hỏi, có tinh thần hợp tác, ..

Trong giai đoạn làm thực tập sinh, các bạn vừa được cung cấp kiến thức lý thuyết, vừa được tham gia vào công việc thực tế dưới sự phân công, hướng dẫn của các anh chị chuyên viên dày dặn kinh nghiệm, từ đó các bạn sẽ có được những trải nghiệm thực tế và sẽ hình thành kỹ năng làm việc một cách chuyên nghiệp. Hết thời gian làm thực tập sinh, các bạn sẽ được xem xét để trở thành nhân viên chính thức của công ty.

Do đó, công ty chúng tôi, rất mong nhận được sự hợp tác của Quý trường, sự hợp tác này vừa giúp doanh nghiệp chúng tôi có được những ứng viên tiềm năng, vừa giúp các bạn sinh viên mới ra trường, sắp ra trường có cơ hội củng cố kiến thức đã học, bổ sung những kỹ năng mềm qua công việc thực tế, giúp các bạn sớm ổn định và phát triển công việc, sự nghiệp của mình.

Mọi thông tin phản hồi xin Quý trường vui lòng gửi về địa chỉ email vietwater6@gmail.com, hoặc liên hệ số điện thoại 0913718808 gặp Ms Trang – phụ trách hành chính nhân sự của công ty.

Xin cảm ơn sự hỗ trợ của Quý trường dành cho công ty chúng tôi
Chúng tôi rất mong sớm nhận được phản hồi từ Quý trường.

Trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26/10/2023



LÊ HOÀNG AN